

การประชุมนานาชาติผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดบริหาร การจัดการที่ดีในเอเชีย

ฟิลิปปินส์ได้ผ่านการเลือกตั้งระดับชาติไปแล้ว โดย Duterte ได้คะแนนนำผู้สมัครคนอื่น ๆ แม้จะทิ้งห่างผู้สมัครคนอื่น ๆ ก็ไม่ถึงกับได้เสียงอย่างถล่มทลาย เพราะผู้ลงคะแนนที่มาเลือกตั้งประมาณ 50 ล้านคน เขาชนะใจประชาชนประมาณ 19 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะกระจายไปสู่ผู้สมัครคนอื่น ๆ และถ้าเทียบกับภาระคะแนนเสียงของเบนิโนที่ 3 เมื่อปี 2010 ก็ห่างกันไม่มาก ถึงอย่างไรก็ตาม จากท่าทีอันแข็งกร้าวของ Duterte ในขณะหาเสียงเลือกตั้ง กลับกลายเป็นท่าทีที่อ่อนลงเมื่อชนะการเลือกตั้ง ถึงแม้เขาจะมีแนวคิดสังคมนิยม แต่ก็ได้ปรับภาพลักษณ์ที่ดูอึดอัดในอดีตรัฐบาลของประธานาธิบดีรามอส และผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีด้วย ผู้แพ้คะแนนเสียงทุกคนยอมรับ และโรฆาส (Roxas) ผู้แพ้การเลือกตั้ง ก็ได้กล่าวว่า “เราจะสร้างประเทศไม่ได้เพราะความเกลียดชัง” นี่คือการรักชาติฟิลิปปินส์

ขณะที่ Duterte ก็ได้เริ่มตั้งรัฐมนตรีทางด้านกิจการลงทุนที่สำคัญๆ หลายตำแหน่ง โดยมีคณะกรรมการเปลี่ยนผ่าน (Transition Team) จากคำสั่งจากฝ่ายบริหาร ซึ่งมีประธานาธิบดีเบนิโนที่ 3 เป็นประธาน ซึ่งจะได้วิเคราะห์ต่อไปในฉบับหน้า ผู้สมัครบางคนจากพรรค Liberal Party ของอาคีโนมาสนับสนุนนโยบายของ Duterte แห่งพรรค PDP-laban แต่ยังคงกั๊กพรรคเดิมเพราะไม่แน่ใจว่า Duterte จะทำตามนโยบายได้

จากการเลือกตั้งฟิลิปปินส์มาสู่การจัดการประชุมผู้ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ซึ่งเปรียบเสมือนรางวัล Nobel Prize ในเอเชีย ดำเนินการโดย Magsaysay Foundation มาเป็นเวลา 50 ปี ที่มูลนิธินี้ได้ค้นหาผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ยังไม่ทราบถึงรางวัลนี้ แมกไซไซ เป็น

ประธานาธิบดีคนที่สามารถคลุกคลีกับขบวนการฝ่ายซ้ายของฟิลิปปินส์ (Huks) ซึ่งปัจจุบันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งสนับสนุน Duterte ให้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดี ท่านสามารถใกล้ชิดให้พวกเขาได้ นอกจากนั้น ท่านยังช่วยชาวไร่ชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังริเริ่มให้ชาวฟิลิปปินส์แต่งกายประจำชาติด้วยเสื้อบารอง โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น โยลัมประรด โยกล้วย และโยอื่น ๆ ที่สามารถนำมาตัดเสื้อบารองปอละยได้ โดยฝีมือของชาวบ้านเป็นลายดอกมะลิ (sampaguita) หรือ (jasminum Sambac) ซึ่งใช้กันมาทุกวันนี้

เสื้อผ้าของฟิลิปปินส์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเสื้อบารอง ตัดด้วยผ้าโยลัมประรด โยกล้วย หรือผ้าธรรมดา จะมีลายดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์อยู่ และทำโดยฝีมือชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่สามารถทำได้ ลักษณะเหมือนไอทีของของไทย และเสื้อบารองเป็นเสื้อประจำชาติของฟิลิปปินส์มาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากที่ท่านเสียชีวิตจากเครื่องบินตกในปี 1957 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตั้งมูลนิธิแมกไซไซขึ้น มาเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านที่ได้อุทิศตัวเองให้กับประเทศชาติและสังคม มูลนิธินี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ทำงานอย่างจริงจังให้กับสังคมด้วยความทุ่มเทไม่หวังผลประโยชน์ ซึ่งให้กับผู้ที่ทำงานให้กับภาครัฐ การบริหารสังคม ผู้นำในชุมชน นักสื่อสารมวลชน วรรณกรรม การศิลปะ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ สันติภาพ และผู้นำกรณีเรื่องเร่งด่วน มูลนิธิดำเนินงานโดยคณะกรรมการและดำเนินการคัดเลือกผู้ทำงานในด้านต่างๆ เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ให้ผู้ได้รับรางวัลทราบซึ่งจะต้องมีผู้เสนอบุคคลมาแต่ละประเทศ

เนื่องจากรางวัลนี้เป็นรางวัลที่สำคัญยิ่งของเอเชียและสามารถเป็นบทเรียนให้กับการดำเนินงานดังกล่าวในเอเชียได้

อย่างมีประสิทธิผล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดงานการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยได้เชิญผู้นำที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มาให้แนวคิดและประสบการณ์ต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย เพื่อพัฒนาภูมิภาคนี้ให้มีความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

โดยมี **คุณมีชัย วีระไวทยะ** ผู้ได้รับรางวัลการบริการประชาชนในปี 1994 **คุณหมอ Cynthia Maung** และ **Antonio Meloto** ได้รับรางวัล 2002 ในฐานะผู้นำชุมชน องค์การปราบปรามคอร์รัปชัน (KPK) ได้รับรางวัลในฐานะเป็นองค์กรที่รณรงค์เพื่อปราบปรามคอร์รัปชันในอินโดนีเซีย ปี 2013 **Sanjiv Chaturvedi** ผู้ได้รับรางวัลในฐานะผู้นำปราบปรามคอร์รัปชันในอินเดียกรณีเร่งด่วนในปี 2015 ซึ่งทั้ง 5 ท่านนี้ มีความสำคัญต่อภูมิภาคอาเซียนและเอเชียในฐานะเป็นผู้บุกเบิกและมีประสบการณ์ นอกจากนี้ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะได้ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดการวิจัยและการทำงานเพื่อชุมชนในอนาคตต่อไป

สำหรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของโลก การบริหารจัดการที่ดีในทุกๆ ด้าน ในทุกๆ เรื่องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงได้จัดเวทีเสวนาในภาคบ่าย 27 เวที จะมีทุกเรื่องตั้งแต่ท้องถิ่นถึงระดับชาติที่จะอภิปรายหาทางออกให้แก่แต่ละประเทศร่วมกันพัฒนา

เสิดา สอนศรี